

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤตินิยมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เพื่อส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และ ปลูกจิตสำนึก และการมีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เจ้าหน้าที่ทุกคน	๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกพฤติกรรมกรมการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๔๐๐๐ บาท จากเงินบำรุง รพ.	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖
๒	การประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เจ้าหน้าที่ทุกคน	๑. เพื่อสร้างกระแสการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเจ้าหน้าที่ของรัฐ. ๒. เพื่อแสดงภาพลักษณ์องค์กรและความจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมแสดงเจตนารมณ์ และร่วมแสดงพลังการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖
๓	ประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่น	๑. คู่สัญญา/คู่ค้า กับโรงพยาบาลทุกคน ๒. ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล	๑. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ จุดยืนและนโยบาย การไม่ขอรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆ ๒. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการเป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์และคุณธรรม	๑. ไม่มีพบข้อร้องเรียนเรื่องการรับสินบน	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๔	ทบทวนแนวทางการใช้รถยนต์ราชการ	เจ้าหน้าที่ทุกคน พนักงานขับรถ	๑. เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ๒. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ ไม่กระทำผิดวินัย	๑. ไม่พบข้อร้องเรียน ๒. ไม่พบการเบิกจ่ายผิดปกติค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนมกราคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๖
๕	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	๑. เพื่อทบทวน แนวทางวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส ๒. เพื่อแสดงเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต	๑. ไม่พบข้อร้องเรียนทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ไม่พบการปฏิบัติผิดระเบียบพัสดุจากการตรวจสอบภายใน	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๓๐๐๐ บาท จากเงินบำรุง รพ.	เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๖

๖ /

(นายอดิษฐ์ ศรีทอง) ผู้เสนอแผนขออนุมัติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร) ผู้อนุมัติแผน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน